

Số:11/ HD-MTTQ-BTT

Cư Jut, ngày 27 tháng 4 năm 2020

HƯỚNG DẪN

Mặt trận tham gia chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thực hiện Hướng dẫn số 95/HD-MTTW-BTT, ngày 31/3/2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông; V/v “ Hướng dẫn Mặt trận tham gia chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Kế hoạch số 79-KH/HU, ngày 10/9/2019 của Huyện ủy Cư Jut “V/v tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện xây dựng hướng dẫn với các nội dung sau:

I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Cụ thể hóa nội dung Chương trình hành động Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024 về nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, thể hiện trách nhiệm của Mặt trận các cấp đối với tổ chức Đảng. Thông qua việc tuyên truyền, vận động, tổ chức cho các tầng lớp nhân dân tham gia vào quá trình chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp của Đảng để tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; phát huy quyền và trách nhiệm của mỗi người dân và các tổ chức chính trị xã hội đối với Đảng, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng các cấp.

2. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong các tầng lớp nhân dân, tổ chức, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IV, Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ VI, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp.

3. Quá trình tổ chức thực hiện phải có sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng cùng cấp; thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, bảo đảm tính dân chủ, trung thực, chính xác, khách quan và xây dựng, tạo khí thế phấn khởi, tin tưởng trong các tầng lớp nhân dân, nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam làm cầu nối giữa Đảng và nhân dân.

4. Việc tổ chức lấy ý kiến cán bộ, đảng viên và Nhân dân góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị phải được tiến hành một cách chặt chẽ, khoa học. Các ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị phải đảm bảo tính khoa học, thực tiễn; những vấn đề có ý kiến khác nhau phải có luận cứ rõ ràng. Nội dung đóng góp phải cụ thể, dễ hiểu, dễ tiếp thu để hoàn thiện báo cáo.

II- NỘI DUNG VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

1. Tổ chức tuyên truyền về Đảng

MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền về lịch sử, truyền thống 90 năm vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, những thành tựu và bài học kinh nghiệm về sự vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tiễn Việt Nam; ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Tổ chức tuyên truyền về Đảng gắn với tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020, dịp tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020 và các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020).

Lồng ghép việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện thứ VI với các nội dung tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đến các tầng lớp nhân dân. Chú trọng phát huy vai trò người tiêu biểu, có uy tín tại cộng đồng dân cư, chức sắc các tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số hưởng ứng, đồng hành trong tuyên truyền, vận động.

Động viên các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, cuộc vận động như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc... Nêu cao tinh thần cảnh giác, phê phán, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, chống Đảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng, tại địa phương, cơ sở phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp.

2. Tổ chức tham gia đóng góp ý kiến, thảo luận các dự thảo văn kiện của Đại hội.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện và Ban Công tác Mặt trận thôn, buôn, tổ dân phố căn cứ vào kế hoạch Đại hội của cấp ủy cùng cấp để tổ chức cho nhân dân tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Đại hội; việc tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của Đại hội Đảng các cấp cần quán triệt quan điểm, phương châm phản biện xã hội theo đúng quy định của Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, cụ thể như sau:

+ Tổ chức các hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện của Đại hội Đảng bộ cùng cấp và các dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng trong các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận, Ban tư vấn, cán bộ hưu trí, các vị cá nhân tiêu biểu là trí thức, dân tộc, chức sắc các tôn giáo, theo kế hoạch của cấp ủy cùng cấp.

+ Tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan MTTQ Việt Nam mỗi cấp tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Đại hội Đảng bộ cùng cấp và các dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng theo kế hoạch chung của Trung ương và cấp ủy cùng cấp.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam mỗi cấp tổng hợp ý kiến đóng góp của cấp mình gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên trực tiếp và gửi Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp.

3. Tham gia công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đề nghị với cấp ủy cùng cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, bố trí đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam

tham gia Thường vụ cấp ủy cùng cấp theo Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Đối với những nơi thực hiện thí điểm chức danh Trưởng Ban dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thì đề nghị Ban Thường vụ cấp ủy xem xét cơ cấu 1 đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tham gia cấp ủy cùng cấp theo Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng.

- Tăng cường giám sát cán bộ, đảng viên theo Quy định 124-QĐ/TW ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "Về giám sát của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên", Quy định 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị "Về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền", để kịp thời phản ánh với cấp ủy có thẩm quyền, góp phần đảm bảo tiêu chuẩn nhân sự tham gia cấp ủy Đảng các cấp.

4. Đẩy mạnh triển khai, thực hiện nội dung các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam.

Thực hiện tốt các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam chủ trì và phối hợp như: Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, Quỹ "Vì người nghèo"; các công trình, phần việc chào mừng Đại hội... gắn với thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội tại địa phương; Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, chủ đề năm 2020 "*Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*".

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm các ngày lễ lớn và 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020). Tổng hợp kết quả, xây dựng báo cáo phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội trình với Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp xem xét báo cáo tại Đại hội.

5. Tổ chức các hoạt động sau Đại hội đảng bộ các cấp

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp, tổ chức các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ. Triển khai tuyên truyền báo cáo nhanh kết quả của Đại hội trong các tầng lớp nhân dân gắn tổng kết phong trào thi đua, hoạt động tuyên truyền, sinh hoạt chính trị chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Xây dựng kịp thời chương trình hành động, tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đảng bộ cùng cấp và nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để sớm đưa nghị quyết của Đại hội Đảng vào cuộc sống.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn:

- Báo cáo với cấp ủy cùng cấp triển khai 5 nội dung của hướng dẫn trên đây theo tiến độ tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp.

- Theo dõi, hướng dẫn và tổng hợp kết quả thực hiện trong hệ thống Mặt trận ở địa phương báo cáo về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện **trước ngày 15 hàng tháng, quý**, Email: mttqcujut@gmail.com . (Các báo cáo cần nêu cụ thể kết quả thực hiện các nội dung nêu trên, từng nội dung có số liệu chi tiết như: Về hình thức tuyên truyền vận động; số người tham gia; số ý kiến đóng góp; kết quả các

phong trào, công trình, phân việc đã phát động, thực hiện; số lượng Chủ tịch, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam tham gia cấp ủy, Thường vụ cấp ủy khóa mới. Đánh giá kết quả việc đóng góp của công tác Mặt trận tham gia Đại hội Đảng bộ từng cấp ở địa phương, ưu điểm, hạn chế, ...)

Trên đây là nhiệm vụ trọng tâm Mặt trận tham gia chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực MTTQ tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy;
- Ban Dân vận huyện;
- Thường trực Ủy ban MTTQ huyện;
- Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn;
- Trang TTĐT MTTQ huyện;
- Lưu: VT, Ban PT.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Thị Hòa